



## KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2023)

### Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

TOÀN TỈNH THẬP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh,

thành phố Thái Bình và đại diện người có công tiêu biểu.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã đặt vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng

chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, tiếp bước các thế hệ đi trước,

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

### Triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 26/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYN



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

### Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023

Sáng ngày 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Gần 200 đại biểu là báo cáo viên và đại diện các đơn vị, địa phương được truyền đạt những nội dung cơ bản trong Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kết luận số 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Đặc biệt, các đại biểu được nghe giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng

Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc định hướng tuyên truyền quý III/2023. Trong đó, lưu ý tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của ngành. Tuyên truyền kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội

(Xem tiếp trang 4)  
THU THUY

### XÃ LUẬN

## Mãi mãi ghi công, đẩy mạnh "Đền ơn đáp nghĩa"

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xúc động, thành kính kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đúng ngày này cách đây 76 năm, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên ngày Thương binh toàn quốc được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi ngày Thương binh toàn quốc thành ngày Thương binh - Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Từ đó đến nay, ngày Thương binh - Liệt sĩ ngày càng đi vào đời sống nhân dân, trở thành ngày lễ trọng thể, thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Cùng với sự phát triển của đất nước, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức ngày càng chu đáo, đầy đủ và ấm áp như lòng biết ơn không bao giờ với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình có công với cách mạng... Nếu như trong chiến tranh, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Đón thương binh về làng"... đã trở thành biểu tượng thần kỳ xoa dịu nỗi đau mất chồng, mất con, biến nỗi đau thành niềm tự hào, sức mạnh vượt qua khó khăn, chiến thắng quân thù thì trong hòa bình hôm nay, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" không chỉ hỗ trợ các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn mà còn không ngừng nâng lên lòng yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, để toàn Đảng, toàn dân vững vàng hơn, giành được nhiều thành quả hơn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Là địa phương có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến cứu nước, Thái Bình cũng là một trong những tỉnh có số lượng người có công, gia đình chính sách cao nhất cả nước. Thẩm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", công tác giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 60.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; trên 99% hộ người có công có mức sống trung bình trở lên. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Song bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công vẫn còn không ít trở ngại bởi vẫn còn hồ sơ người có công tồn đọng chưa giải quyết được. Đây là thực tế đòi hỏi các ngành, các cấp và toàn xã hội phải vào cuộc mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn.

(Xem tiếp trang 4)  
THÁI BÌNH

## Nhiều kết quả nổi bật trong công tác người có công

(Xem trang 3)



Đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Phụ thập nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ cụm thị trấn An Bài.